

UBND TỈNH NINH THUẬN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 191/BC-XSKT

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

**Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017
của Ban Bí thư khóa XII về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên
truyền phòng, chống tham nhũng**

Thực hiện Công văn số 503/TTT-NV3 ngày 16/6/2022 của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận về việc tổng kết báo cáo 05 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình số 100-CTr/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi tắt là PCTN, tiêu cực) 2022, Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận báo cáo như sau:

I. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW

1. Công tác quán triệt và tổ chức triển khai

Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã chỉ đạo triển khai phổ biến, quán triệt theo tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ trực thuộc, phòng chuyên môn, Tổ Công đoàn nội dung về Luật PCTN, các thông tin tuyên truyền về PCTN do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cung cấp nhằm phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty về quan điểm chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền liên quan đến công tác PCTN của Đảng, Nhà nước. Đảng ủy, Công ty ban hành Kế hoạch công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp hàng năm làm cơ sở triển khai thực hiện. Công ty ban hành Nội quy lao động, Quy chế làm việc trong đó có quy định về việc cung cấp các thông tin có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, các thông tin khác theo quy định pháp luật để người quản lý, người lao động thực hiện.

Qua phổ biến, quán triệt đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về nhận thức trách nhiệm của mỗi người trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực, từ đó mạnh dạn, thẳng thắn trong đấu tranh phê bình, tự phê bình, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ, Công ty. Tuy nhiên, do địa bàn kinh doanh của Công ty trải dài 14 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên, các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền của Đảng, nhà nước có liên quan nhiều nên công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về PCTN đôi lúc chưa kịp thời.

2. Kết quả sau 05 năm thực hiện:

a) Đảng ủy, Chủ tịch, Giám đốc Công ty có sự quan tâm sâu sát, kịp thời lãnh, chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ chủ trương,

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực; nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin PCTN, tiêu cực để triển khai đến cán bộ, đảng viên, người lao động nhất là các vụ việc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm của cả nước, của tỉnh. Chỉ sử dụng các văn bản, tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan chức năng cung cấp. Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công ty và sự phối hợp thực hiện của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống “Diễn biến hòa bình”, đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước. Thường xuyên tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện Luật an ninh mạng, không tham gia ý kiến, chia sẻ bài viết mang tính kích động, chống phá Đảng, Nhà nước trên các trang mạng xã hội, đến nay tại Đảng bộ, Công ty chưa có trường hợp nào bị xử lý.

b) Đảng ủy, Chủ tịch, Giám đốc Công ty triển khai đến cán bộ, đảng viên, người lao động sẽ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định về quản lý, cung cấp thông tin về PCTN, tiêu cực; những hành vi lợi dụng thông tin về PCTN, tiêu cực để đưa thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc gây mất đoàn kết nội bộ. Bên cạnh đó cũng thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ người tố cáo, chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.

c) Đảng ủy Công ty thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo, phối hợp với Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin PCTN, tiêu cực nhất là với các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận đặc biệt quan tâm để thực hiện tuyên truyền, quán triệt đúng với tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm thông tin được cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về công tác PCTN, tiêu cực.

d) Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền về PCTN, tiêu cực và xử lý vi phạm quy định về quản lý, cung cấp thông tin PCTN, tiêu cực. Đồng chí Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ Báo cáo viên của Đảng bộ, phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên giáo, định hướng tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của của Trung ương, Tỉnh ủy, nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Đồng thời nêu gương trong việc thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tinh thần phê bình của cấp dưới; thường xuyên nắm bắt tư tưởng người lao động để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, uốn nắn kịp thời các dấu hiệu vi phạm của người lao động.

e) Tăng cường sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty, tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân trong việc tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động theo sự chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Công ty.

3. Đánh giá chung:

Nhìn chung, Đảng ủy, lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Quy định số 65-QĐ/TW và các quy định pháp luật có liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực. Cán bộ, đảng viên, người lao động đã ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thực thi các quy định pháp luật về PCTN, mạnh dạn phê bình, tự phê bình đồng chí, đồng nghiệp, góp ý đấu tranh chống các biểu hiện lãng phí, tiêu cực tại đơn vị góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty hàng năm. Đến nay, tại đơn vị không có trường hợp nào bị xử lý vi phạm quy định về quản lý, cung cấp thông tin về PCTN, tiêu cực. Người quản lý, người lao động đã ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thực thi các quy định pháp luật về PCTN góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Bên cạnh đó, do hoạt động kinh doanh của Công ty trải dài trên 14 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, nhiều Văn phòng đại diện đóng tại các tỉnh nên công tác kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy đôi lúc chưa sâu sát chủ yếu giao quyền chủ động cho Bí thư Chi bộ, Trưởng các đơn vị trực thuộc trong công tác tuyên truyền; các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tương đối nhiều, Bí thư Chi bộ, Trưởng các đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm, tập trung cho công tác chuyên môn nên chưa đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu, tham mưu triển khai đầy đủ nội dung quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Mặt khác, Đảng bộ, Công ty không nhận được một số văn bản quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nên đôi lúc còn chậm trong triển khai thực hiện các văn bản cấp trên.

II. Phương hướng, nhiệm vụ:

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chủ tịch, Giám đốc Công ty trong công tác PCTN gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin liên quan đến PCTN, tiêu cực. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục thực hiện giải pháp công tác “Phát triển, nhân rộng mô hình Người cán bộ, Đảng viên gương mẫu, tận tâm và trách nhiệm trên tất cả các lĩnh vực công tác và cuộc sống” nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong những năm tiếp theo.

2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, người lao động các quy định của Đảng, Nhà nước Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng

phí, tiêu cực, bảo vệ có hiệu quả người tố cáo. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng thông tin về PCTN, tiêu cực để đưa tin sai trái, vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ.


3. Đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về PCTN; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, kết quả công tác PCTN liên quan theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

4. Tăng cường, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đoàn thể trong chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN, tiêu cực. Tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền về PCTN, tiêu cực theo đúng chỉ đạo, định hướng của cấp trên.

5. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nội quy, quy chế, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm phục vụ phát hiện, xử lý tham nhũng phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

6. Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

III. Đề xuất, kiến nghị: Không.

Trên đây là Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư khóa XII về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, Công ty báo cáo Thanh tra tỉnh biết, tổng hợp báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy theo quy định./. 

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Chủ tịch công ty (báo cáo);
- NQL Cty;
- Lưu: VT, TC. Nh.

GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Kim